

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Ngày 16/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban QLDA Giao thông tỉnh. Tham gia đồng chủ trì có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong năm 2023, Ban QLDA Giao thông tỉnh đã được giao triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, cơ bản đã thực hiện đáp ứng yêu cầu về tiến độ chất lượng công trình, giải ngân nguồn vốn đạt 100% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, thông suốt, thu hút Nhà đầu tư đến với tỉnh, phát huy tiềm năng, thế mạnh tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, với những nhiệm vụ được giao trong năm 2024, yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh phải tập trung chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 70/TB-UBND ngày 13/3/2023 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 232/TB-UBND ngày 03/7/2023 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án; đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật trong thực thi công vụ để đạt hiệu quả trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông.

3. Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị đảm bảo theo hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư để triển khai thi công công trình

đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng theo kế hoạch tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; trong đó, phải quản lý chặt chẽ về năng lực thực sự của nhà thầu thi công đối với từng gói thầu, dự án, tránh trường hợp khai báo gian dối để sử dụng nhân sự, thiết bị cùng lúc cho nhiều gói thầu, dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công công trình và vi phạm quy định về đấu thầu. Đối với các nhà thầu không tuân thủ các quy định về hồ sơ năng lực, vi phạm về tiến độ, chất lượng công trình phải được xử lý nghiêm.

4. Tăng cường công tác quản lý chất lượng hồ sơ dự án ngay từ bước đề xuất chủ trương đầu tư; nhất là, yêu cầu các đơn vị tư vấn phải nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán phải tính toán đầy đủ theo quy định để đảm bảo khi hình thành gói thầu và tổ chức thi công công trình không tồn tại các bất cập, thiếu sót gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. *Lưu ý:* Trong quá trình thiết kế dự án phải quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ, cảnh quan công trình để đáp ứng đa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phục vụ du lịch.

5. Tăng cường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện quản lý dự án; xây dựng quy trình chuẩn hóa trong công tác quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, tiến độ công trình xây dựng.

6. Tập trung triển khai nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 6670/UBND-KT ngày 14/09/2023 về việc triển khai thực hiện các danh mục dự án ưu tiên chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2023 - 2025, đăng ký báo cáo phương án đầu tư các dự án cho UBND tỉnh, hoàn thành chậm nhất trong **tháng 3/2024**; đồng thời, khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh về việc đầu tư các dự án: Xây dựng đường Cát hạ cánh số 2, các đường lãn nổi và các công trình khác thuộc khu bay và Đường bộ cáo tốc Quy Nhơn – Pleiku. Trong đó, phối hợp làm việc với các sở, ngành có liên quan của tỉnh Gia Lai, báo cáo đề xuất UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc của Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai về phương án đầu tư xây dựng dự án Đường bộ cáo tốc Quy Nhơn – Pleiku trước **ngày 10/3/2024**.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định; đồng thời, thực hiện quyết toán hoàn thành công trình theo đúng quy định hiện hành.

8. Chủ động, tích cực phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng để làm cơ sở đánh giá các nhà thầu tham gia công tác đầu tư xây dựng, từ đó lựa chọn các nhà thầu uy tín, trách nhiệm để tham gia các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công trình.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hỗ trợ hướng dẫn Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục

khai thác mỏ vật liệu đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

10. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đề xuất quy hoạch phát triển đô thị, khai thác quỹ đất dọc theo các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

11. Các Sở, ngành theo lĩnh vực quản lý tích cực phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư, địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thi công công trình xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K4, K14, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm